

ชื่อเรื่องการค้าค้าน้ำมันดิบ สภาวะการส่งออกลำไยของไทยไปยังประเทศจีนภายหลัง  
จากจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก

ผู้เขียน นางสาวนิชภา ประสิทธิ์เวนิช

ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้าค้าน้ำมันดิบ

รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุมภ์ สายจันทร์ ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์เสกสิน ศรีวัฒนานุกุลกิจ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา โชคถาวร กรรมการ

### บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง สภาวะการส่งออกลำไยของไทยไปยังประเทศจีนหลังจากจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 2 ประการคือศึกษาภาวะการณ์ของการส่งออกลำไยของไทยไปยังประเทศจีนหลังเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก และเพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะทางการปรับนโยบายการส่งออกสินค้าเกษตรของภาคเหนือตอนบนไปสู่ประเทศจีนหลังเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการสำรวจข้อมูลจากเอกสาร และสัมภาษณ์กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มนักธุรกิจเอกชน ผลการศึกษาพบว่า

มูลค่าการส่งออกลำไยสดและลำไยอบแห้งไปยังประเทศจีนในปี 2545 เทียบกับปี 2544 ซึ่งเป็นปีที่จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกลดลงแต่ก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อมาคือปี 2546 สำหรับในกลางปี 2547 มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2546 แต่เมื่อแยกการส่งออกลำไยสดและลำไยอบแห้ง ปรากฏว่าลำไยอบแห้งมีมูลค่าการส่งออกในอัตราที่เพิ่มขึ้นหลังจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในขณะที่การส่งออกลำไยสดเป็นไปในลักษณะตรงกันข้าม ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาวะการส่งออกลำไยไปประเทศจีนหลังเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกก็คือ ประเทศจีนปลูกลำไยเพิ่มมากขึ้นในหลายมณฑล มีคู่แข่งส่งออกจากประเทศเวียดนาม ลำไยของไทยมีสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานกำหนด ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราสูง และจีนมีมาตรการอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรการภาษี

แนวทางการปรับนโยบายการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทย โดยการจัดให้มีองค์กรกลางเพื่อทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตลำไย และรัฐบาลควรรับซื้อลำไยจากเกษตรกรเอง โดยใช้

เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้จัดการกระบวนการจัดซื้อทั้งหมด หน่วยงานของรัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเพื่อรักษามาตรฐาน และควบคุมคุณภาพผลผลิตลำไยให้เป็นไปตามที่ผู้บริโภคต้องการ รมัดวังการปลอมปนผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ให้ความรู้แก่เกษตรกรสำหรับการใช้สารเคมีในสวนลำไย รวมถึงการสร้างข้อตกลงระหว่างประเทศให้มีความชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้มีมาตรการกีดกันอื่นๆ มาใช้ได้อีก



**ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**  
Copyright © by Chiang Mai University  
All rights reserved